

กระจก 8 หน้า

ทีมเศรษฐกิจ "เกรด C"

คอลัมน์วันนี้ "มีสเตอร์พี" ขอยกให้ "กรุงเทพโพล" โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นพระเอก โดยจะนำเอาผลสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์ ในหัวข้อ "ประเมินผลงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ในโอกาสทำงานครบ 6 เดือน" มาให้อ่านกัน

โดยเป็นการสำรวจความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร์ และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิเคราะห์วิจัย หรืองานที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์อย่างน้อย 5 ปี 66 คนที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานระดับชั้นนำของประเทศ 28 แห่ง

ผลสำรวจซึ่งได้เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 ก.พ. ที่ผ่านมา พบว่าภาพรวมของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จากคะแนนเต็ม 10 ได้ 5.62 คะแนน โดยได้คะแนนมากที่สุดในด้านการบริหารจัดการ และเสถียรภาพค่าเงินบาท 6.51 คะแนน รองลงมาเป็นการบริหารจัดการราคาพลังงาน 6.04 คะแนน และการบริหารจัดการหนี้สาธารณะเป็นอันดับ 3 ได้รับไป 5.63 คะแนน ขณะที่การสร้างสรรค์โครงการเศรษฐกิจต่างๆ ได้ต่ำลงมาที่ 5.48 คะแนน

ส่วนเมื่อสำรวจถึงการดำเนินการตามเป้าหมายหลักของรัฐบาลใน 3 ด้าน คือ การสร้างความเป็นธรรมในสังคมลดความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจ การแก้ปัญหาดูแลเสถียรภาพราคาสินค้า และการเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวม อยู่ 3 อันดับท้ายใน 7 เรื่องที่มีการสำรวจได้ 5.25 คะแนน 5.23 คะแนน และ 5.19 คะแนนตามลำดับ

มาถึงผลงานเป็นตัวบุคคลบ้าง ผลสำรวจ พล.อ.ประยุทธ์ ได้รับคะแนนไป 6.62 คะแนน ขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รมว.พลังงาน ได้คะแนนสูงสุด 6.15 คะแนน รองลงมาเป็น หม่อมอุ้ย ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ได้ 6.07 คะแนน นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ได้ 5.83 คะแนน นายจักรมณท์ ผาสุกานิช รมว.อุตสาหกรรม ได้ 5.61 คะแนน

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกฯ และ รมว.ต่างประเทศ 5.56 คะแนน พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รมว.คมนาคม 5.49 คะแนน นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง 5.41 คะแนน นายปิณฑังค์ พังบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ 5.37 คะแนน พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.แรงงาน 5.26 คะแนน และ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ 5.20 คะแนน นอกจากนี้ยังมีการให้คะแนน นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย โดยได้รับไป 7.54 คะแนน

มาถึงคำถามที่สนใจกันมากกว่า "ควรปรับ ครม.หรือไม่" นักเศรษฐศาสตร์ที่สำรวจ 84.8% เห็นว่า "ควรปรับ" ในส่วนรัฐมนตรีไม่มีความเชี่ยวชาญจริง กรอบการทำงานแคบ ทำงานแบบราชการ ขาดแนวคิดใหม่ๆ ควรให้มืออาชีพเก่งๆ เข้ามาทำแทน และพวกที่ทำงานล่าช้า งานไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควร ทำงานเชิงรับ นี้ก็ไม่ควรเอาไว้แต่คนที่มองว่ายัง "ไม่ควรปรับ" มี 21.2% เพื่อความต่อเนื่องในการทำงานที่ต้องใช้เวลา และรัฐบาลชุดนี้มีเวลาทำงานน้อย

อย่างไรก็ตาม เสียงส่วนมากของนักเศรษฐศาสตร์คือ 44.0% ที่ไม่ตอบคำถามข้อนี้

สรุปทั้งภาพรวมและรายละเอียดไม่มีใครหรือการทำงานเรื่องใดในแง่เศรษฐศาสตร์ที่รัฐบาลนี้ "สอหด" พอประมาณ พอใช้คิดเป็นเกรดน่าอยู่ที่ C ก่อนไป C- ดีกว่าหลายรัฐบาลที่สอหด หรือผ่านแบบคาบเส้นแต่ผลงานก็ไม่ได้ทรูหรา ยังต้องทำงานหนักขึ้นมากๆ หากคิดคุยโอ้อวดว่า "ข้าจะคว่ำเกียรตินิยม"

มีสเตอร์พี